

สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ กรมทางหลวงชี้แจงข่าวถึง คุณชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหาสารหน้ารู้

ตามที่คอลัมน์สารพันปัญหาฯ วันที่ 22 พ.ย.2565 ได้เสนอข่าวกรณีความปลอดภัยจากการปรับปรุงถนน โดยขอให้แจ้งเตือนผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานการก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนเพิ่มป้ายหรือสัญญาณไฟแจ้งเตือนในบริเวณพื้นที่การก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 3 ได้ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง-อ.หนองบัว ตอน 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปูผิวทางลาดยาง จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน และจัดวางอุปกรณ์กันชนแนวพื้นที่ก่อสร้างตามคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง

ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจในการเดินทางของประชาชน ผู้รับจ้างจึงได้ติดตั้งไฟสัญญาณและไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถมองเห็นแนวเขตพื้นที่การทำงานอย่างชัดเจนขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน



กรมทางหลวงชี้แจงการปรับปรุงถนน ยันยึดความปลอดภัย การถ่วงดุลหน่วยงานตรวจสอบ ศศินทร์จัดเสวนาสินทรัพย์ดิจิทัล

กรมทางหลวงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำป้ายสัญญาณจราจรเพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง.

นายนิพันธ์ ไหมอยู่รอด

เลขาธิการกรมปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

■ ตรวจสอบและถ่วงดุลถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

ผมอยากเสนอให้มีการตั้งหน่วยงานอีกหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆบ้างเช่นการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เพราะเห็นหน่วยงานนี้ตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆไปทั่วและมีการพูดคุยว่าเชื่อมโยงการทำงานไปถึงกรมธนารักษ์ การตรวจสอบจะมีเงินส่วนแบ่งจากการตรวจสอบหน่วยงานราชการทั่วประเทศด้วยรวมทั้งว่ามีภารกิจกันไปงานต่างประเทศด้วย ไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่ถ้าเรื่องเงินส่วนแบ่งที่ว่าเป็นจริงควรยกเลิก เพื่อธรรมาภิบาล และโปร่งใส ต้องไม่มีเงินส่วนแบ่งจากการตรวจสอบใดๆเป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันทุกหน่วยงาน.

สุวัฒน์ ข้าราชการเกษียณ

ตอบ คุณสุวัฒน์

ถ้าว่ากันตามหลักการ ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการ หรือองค์กรอิสระต่างๆต้องไม่อยู่นอกเหนือจากการตรวจสอบและถ่วงดุลอยู่แล้ว

เช่นเดียวกัน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ก็เป็นองค์กรหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

รับผิดชอบการบริหารงานต่างๆ

โดยทุกปีก็ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา รวมถึง กรม.

นั่นคือระบบที่วางไว้ตรวจสอบถ่วงดุล ฉะนั้นกรณีการทำงาน หากเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาความไม่โปร่งใสก็ต้องถูกตรวจสอบได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี กรณีที่ชี้ข้อมูลเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากการตรวจสอบหน่วยงานราชการต่างๆ ไม่น่าจะรายละเอียดว่าเป็นอย่างไร จริงเท็จแค่ไหน มีความจำเป็นหรือไม่ รวมไปถึงการทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นอย่างเต็มที่เข้ามา เมื่อมีข้อสงสัยก็คงต้องสอบถามต่อไป ยัง สตง. ช่วยให้คำตอบได้หรือไม่?

ชัย เสดเดอร์

■ ศศินทร์จัดเสวนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา "Digital Assets-The Future or a Fad?" โดยมี Prof. David Yermack, Albert Fingerhut Professor of Finance and Business Transformation, NYU Stern School of Business ผู้เชี่ยวชาญ Digital Asset เป็นวิทยากรที่สถาบันบัณฑิตศศินทร์



โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารองค์กร
ในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ร่วมรับฟังและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาตลาดสินทรัพย์
ดิจิทัลของไทย อาทิ รศ.ดร.พัฒนาพร ฉัตร
จุฑามาส (ศศิรินทร์) คุณวิเชฐ ตันติวานิช (บมจ.
เอเชียเอวีเอช) คุณพรพรเสนาณรงค์สำนักงาน
ก.ล.ต. คุณธีรนนท์ ศรีหงส์ สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณแมนพงศ์ เสนา
ณรงค์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณทิพย์สุดา ถาวรารม
บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด ฯลฯ.

ชัย เสดเดอร์

chai.n@thairath.co.th